
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป$ พ.ศ. 2567  

วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 

******************************* 
จํานวนสมาชิกสภาฯท้ังหมด  จํานวน 12 คน 
จํานวนสมาชิกสภาฯผู1มาประชุม  จํานวน 12 คน 
จํานวนสมาชิกสภาฯผู1ไม�มาประชุม จํานวน   -  คน 
จํานวนผู1เข1าร�วมประชุม   จํานวน 10 คน 
 

สมาชิกสภาฯผู1มาประชุมจํานวน 12 คน ประกอบด1วย  
 

1.นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
2.นายสุวัฒน�  จองจับ   รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
3.นายศักด์ิดา  ก&องกังวาฬ  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
4.นายเลอเลิศ  หินโทน     สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 1 
5.นายทองขาว  บัวดอก   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 3 
6.นายสุชาติ เจียมจักร�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 5 

 7.นายอุดม คุ&มสมัย   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 6 
8.นางสาวเสาวลักษณ� สุกเสาร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 7 
9.นางสาวธิฆัมพร แม�นป9น  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 9 
10.นางนภัทร�รดา ศรศาสตร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 10 
11.นายดล เพียเพ็งต&น   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 11 
12.นายสนอง น้ําทรัพย�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 12 

 

ผู1เข1าร�วมประชุม จํานวน 10 คน ประกอบด1วย 
1.นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
2.นายโสภา หินโทน   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
3.นายชูชาติ แทนคุณ   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
4.นายธีรวุฒิ ไชยต&นเทือก   รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
5.นายวิทยา จิตคําภา   หัวหน&าสํานักปลัด 
6.นางสาวฉลวย ด�านสาคร  ผู&อํานวยการกองคลัง 
7.นายสุรสิทธิ์ คําดี   นายช�างโยธาชํานาญงาน รักษาราชการแทน 
     ผู&อํานวยการกองช�าง 
8.นางสาวธนพัชร� กลางหน  นักพัฒนาชุมชนฯ 
9.นางสาวพิมพา สกุณี   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนฯ 
10.นายโกวิทย� เวียงจันทร�  ผู&ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
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ก�อนเริ่มวาระประชุม 

-นายศักด์ิดา  ก&องกังวาฬ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ตรวจสอบจํานวนสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนท่ีเข&าร�วมประชุม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนท้ังหมด 
จํานวน 12 คน มาประชุม จํานวน 12 คน จากนั้นจึงเชิญ นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร ประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลหนองบอน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปEดการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปF พ.ศ. ๒๕67 วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานฯแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 

นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร ไม�มี 
ประธานสภาฯ   

ท่ีประชุม  ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม(วันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2567) 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามท่ีสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน ได&มีการประชุมสภาองค�การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส�วนตําบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปF พ.ศ. 2567 

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2567 นั้น ขอเชิญท�านสมาชิกสภาฯทุกท�าน ตรวจดูรายงาน
การประชุมมีท�านสมาชิกสภาฯท�านใดท่ีต&องการแก&ไขเปลี่ยนแปลงข&อความหรือไม� 
-ประธานสภาฯสอบถามมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุม          
สภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปF พ.ศ. 2567
เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2567 
 

มติท่ีประชุม  รับรองโดยมีมติเปDนเอกฉันท� 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร 3.1 การพิจารณาเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท1องถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570)  
ประธานสภาฯ  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2567 

 

นายธีรวุฒิ ไชยต1นเทือก กราบเรียนท�านประธาน ท�านสมาชิกฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�านครับ 
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน พ.ศ. 2548 

แก&ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข&อ 22/1 เพ่ือประโยชน�ของประชาชน            
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท&องถ่ิน ให&เปNนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ิน  
สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลให&ส�งร�างแผนพัฒนาท&องถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให&สภา
องค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ด&วย เม่ือแผนพัฒนาท&องถ่ินตามวรรคหนึ่งได&รับ
ความเห็นชอบแล&ว ให&ส�งแผนพัฒนาท&องถ่ินดังกล�าวให&ผู&บริหารท&องถ่ินประกาศใช& 
พร&อมท้ังปEดประกาศให&ประชาชนทราบโดยเปEดเผยไม�น&อยกว�าสามสิบวันนับแต�วันท่ี
ผู&บริหารท&องถ่ินประกาศใช& รายละเอียดเชิญนักวิเคราะห�นโยบายและแผนครับ 
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นางสาวพิมพา สกุณี เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนฯ เพ่ือให&เปNนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แก&ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงขอให&ทุกท�านดูเอกสารท่ีเจ&าหน&าท่ี
ได&จัดเตรียมไว&ให&ประกอบการพิจารณาเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท&องถ่ิน(2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2567 ตามบัญชีสรุปโครงการพัฒนาท่ีนํามาจากแผนพัฒนา
หมู�บ&าน แผนพัฒนาท&องถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2567 
มี 6 หมู�บ&าน จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 7,407,000 บาท 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน 
1.1 กลยุทธ� ก�อสร&าง ปรับปรุง ซ�อมแซม การระบายน้ําในพ้ืนท่ีให&ได&มาตรฐาน 

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(เจ&าหน&าท่ีชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ลําดับต�อไปเชิญ

ผู&ช�วยเจ&าหน&าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผนค�ะ 
 

นายโกวิทย� เวียงจันทร� เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
ผู1ช�วยนักวิเคราะห�ฯ -ตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีเจ&าหน&าท่ีได&จัดเตรียมให&ครับ 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาด&านโครงสร&างพ้ืนฐาน 
1.2 กลยุทธ� พัฒนาและบํารุงรักษาเส&นทางคมนาคมให&ได&มาตรฐานและ 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   (เจ&าหน&าท่ีชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

นายสุรสิทธิ์ คําดี  เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
นายช�างโยธาฯ รักษาราชการแทน -ตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีเจ&าหน&าท่ีได&จัดเตรียมให&จะเห็นได&ว�า 
ผู1อํานวยการกองช�าง บางโครงการฯมีงบประมาณท่ีสูงข้ึนและปริมานงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปเช�นงานซ�อมแซม

และเสริมผิวจราจรลูกรังเกณฑ�การคํานวณมาจากบ�อลูกรังท่ีมีมาตรฐานได&รับอนุญาต 
ประกอบกับราคาน้ํามันปSจจุบัน ราคางบประมาณจะแตกต�างกันตามหน&างานครับ 
 

นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเพ่ิมเติมนอกจากนี้หรือไม� ไม�มีผู&เสนอเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน สอบถามมติท่ีประชุมสภาฯ 
 
มติท่ีประชุม  มีมติเปDนเอกฉันท�เห็นชอบแผนพัฒนาท1องถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570) 
   เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2567 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -มีท�านสมาชิกผู&ใดต&องการสอบถามหรือประชาสัมพันธ�เพ่ิมเติมหรือไม�  
ประธานสภาฯ  
 

นายศักดิ์ดา ก1องกังวาฬ -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ การดําเนินการก�อสร&างระบบประปาบาดาลกลุ�มบ&านเขาดินการต�อท�อ เชื่อมท�อ 

เรียบร&อยแล&วแต�อยากรบกวนขอหารือเก่ียวกับแนวทางแก&ไขปSญหากระแสไฟฟUาไม�พอ
เนื่องจากระยะทางจากตัวหม&อแปลงผ�านหมู�บ&านซ่ึงมีครัวเรือนพักอาศัยจนถึงระบบ
ประปาประมาณ 800 เมตร ในเวลาเร�งด�วนท่ีประชาชนใช&ไฟพร&อมกันกระแสไฟไม�
เพียงพออาจทําให&ระบบประปาเสียหายตลอดจนเครื่องใช&ไฟฟUาในครัวเรือนด&วยครับ 
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นายโสภา หินโทน  เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
รองนายก อบต.หนองบอน เท�าท่ีพอทราบข&อมูลหม&อแปลง 1 ตัว จะมีระยะทางท่ีพอเหมาะในการส�งกระแสไฟฟUา

ได&ประมาณ 1,000 เมตร แต�องค�ประกอบอ่ืนๆอาจมีผลต�อระดับกระแสไฟฟUา เช�น
ขนาดกําลังของหม&อแปลง และความหนาแน�นของครัวเรือนผู&ใช&ไฟฟUาในบริเวณนั้นครับ 
อาจต&องหารือเจ&าหน&าท่ีของการไฟฟUามาดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
นายก อบต.หนองบอน รบกวนกองช�างทําหนังสือประสานการไฟฟUาเพ่ือลงมาตรวจสอบและหาแนวทางแก&ไข

ปSญหาโดยเร็วค�ะ 
 
นายศักดิ์ดา ก1องกังวาฬ -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ เคยถามข&อมูลกับเพ่ือนท่ีทํางานการไฟฟUาให&คําแนะนํามาว�าอาจจะเพ่ิมหม&อแปลงในจุด

ท่ีกระแสไฟฟUาไม�เพียงพอ หรือเพ่ิมขนาดของหม&อแปลงครับ จะแจ&งให&ชาวบ&านทราบ
ครับว�าองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนกําลังประสานการไฟฟUามาแก&ไข  
ขอบคุณครับ 

 
นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
นายก อบต.หนองบอน เรื่องฟาร�มเปNดท่ีส�งกลิ่นรบกวนและปSญหาการระบายน้ําท้ิงเปNนอย�างไรบ&างคะ 

 
นายดล เพียเพ็งต1น  เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 11 ได&ลงพ้ืนท่ีพร&อมกับผู&ใหญ�บ&านหมู�ท่ี 11 ได&ประสานเจ&าหน&าท่ีของฟาร�มให&แก&ปSญหา

เบ้ืองต&นแล&ว กําลังรอดูว�าจะแก&ปSญหาได&หรือไม� และแก&ปSญหาอย�างไรครับ 

 
นายธีรวุฒิ ไชยต1นเทือก กราบเรียนท�านประธานสภาฯ ท�านสมาชิกฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�านครับ 
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน -การนําน้ําปฏิกูล ออกจากฟาร�มเพ่ือมาใส�ในพ้ืนท่ี ไร� นา สวน แล&วอ&างว�าประชาชน 
ปลัด อบต.หนองบอน ต&องการนั้นไม�อาจทําได& เนื่องจากจะนํามาซ่ึงเหตุรําคาญทางมลพิษ ท้ังทางกลิ่นและอาจ

ไหลลงสู�แหล�งน้ําสาธารณะซ่ึงจะก�อให&เกิดความเสียหายอ่ืนๆตามมาครับ 
  
นายเลอเลิศ หินโทน เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1 รบกวนประสานการประปาแก&ปSญหาน้ําประปาไหลค�อยบริเวณหมู�ท่ี 1 บ&านหน&าสถานี

ซอยศาลากลางบ&านหมู�ท่ี 1 
 

นางสาวธิฆัมพร แม�นปOน เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 9 อยากสอบถามเรื่องการขยายเขตระบบประปาหมู�ท่ี 9 ซอยเฟอนิเจอร�ค�ะ 

 
นายทองขาว บัวดอก เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 รบกวนสอบถามการขยายเขตไฟฟUาแรงตํ่ากลุ�มบ&านนาล&อมเชื่อมโคกโรงสีครับ 
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นายโสภา หินโทน  เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
รองนายก อบต.หนองบอน ประปาหมู�ท่ี 1 เด๋ียวจะให&กองช�างประสานการประปามาตรวจสอบให&ครับ ส�วนการ

ขยายเขตไฟฟUาแรงตํ่า หมู�ท่ี 3 ได&ลงสํารวจแล&วทางการไฟฟUายังไม�ได&ประมาณการ          
อาจมีเหตุผลด&านงบประมาณและความเหมาะสมของพ้ืนท่ีมาเก่ียวข&องครับ ส�วนการ
ขยายเขตระบบประปาหมู�ท่ี 9 ซอยเฟอนิเจอร�นั้นตอนนี้มีบ&านเรือนท่ีพักอาศัยใกล&เคียง
แจ&งประสงค�ขอขยายเขตมาเช�นกันทางองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอนจะประสาน
ช�างลงสํารวจเพ่ือดําเนินโครงการน�าจะเปNนปFงบประมาณ 2568 ครับ 

 
นายดล เพียเพ็งต1น  เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 11 ขอสอบถามเก่ียวกับการลงพ้ืนท่ีรังวัดเพ่ือหาแนวเขตท่ีสาธารณะของหมู�ท่ี 11 ครับ 

 
นายสุรสิทธิ์ คําดี  เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
นายช�างโยธาฯ รักษาราชการแทน ได&ติดต�อประสานเจ&าหน&าท่ีเก่ียวกับรังวัดแนวเขตท่ีสาธารณะของหมู�ท่ี 8 ทางเจ&าหน&าท่ี 
ผู1อํานวยการกองช�าง ได&นัดพบก็จะใช&โอกาสนี้หารือเก่ียวกับแนวเขตท่ีสาธารณะของหมูท่ี 11 ด&วยครับ          

น�าจะเร็วๆนี้ครับ 
 

นายสนอง นํ้าทรัพย� เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 12 รบกวนสอบถามเก่ียวกับโครงการก�อสร&าง/ซ�อมแซมบ&านผู&สูงอายุผู&ด&วยโอกาสครับ 

ตอนนี้จะพอมีโครงการหรือมีงบมาช�วยเหลืออยู�บ&างหรือไม�ครับ 

 
นางสาวธนพัชร� กลางหน-เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
นักพัฒนาชุมชนฯ ตอนนี้ท่ีมีการยืนยันงบประมาณท่ีจะก�อสร&างบ&านผู&สูงอายุผู&ด&อยโอกาสมีรายของ             

นายไสล ตากล&า หมู�ท่ี 9 รายเดียวค�ะ ส�วนรายของงบกาชาดท่ีเรายื่นเรื่องของหมู�ท่ี 5 
และหมู�ท่ี 6 ไปยังไม�ได&รับการยืนยันว�าจะได&รับงบช�วยเหลือหรือไม� ส�วนเงินสงเคราะห�
รายละ 3,000 บาท ได&ส�งเรื่องไป 20 ราย ยังไม�ได&รับการยืนยันเช�นกันค�ะ 

 
นายศักดิ์ดา ก1องกังวาฬ -เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ อยากให&มีการพิจารณารายท่ีได&รับการช�วยเหลือให&มีความเหมาะสมจริงเนื่องจากจะเปNน

การช�วยเหลือผู&ด&อยโอกาสโดยตรงแล&วยังเปNนการปUองกันข&อครหาต�างๆท่ีเกิดจากการให&
ความช�วยเหลือท่ีไม�เหมาะสมด&วยครับ 

 
นายสนอง นํ้าทรัพย� เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 12 หากมีผู&สูงอายุหรือผู&ด&อยโอกาสท่ีต&องการความช�วยเหลือจะสามารถเพ่ิมชื่อได&อีกหรือไม�

ครับ 
 
นางสาวธนพัชร� กลางหน-เรียนท�านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู&เข&าร�วมประชุมทุกท�าน 
นักพัฒนาชุมชนฯ สามารถแจ&งเรื่องมาได&ตลอดค�ะหากเปNนผู&ด&อยโอกาสหรือผู&ยากไร& แนะนําว�าหากไม�เปNนผู&

ติดสุรามีโอกาสท่ีจะได&รับการช�วยเหลือมากกว�าเนื่องจากจะมีคณะกรรมาการพิจารณา
ว�าบุคคลใดสมควรได&รับการช�วยเหลืออย�างเหมาะสมค�ะ 
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นางแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร -มีท�านสมาชิกผู&ใดต&องการสอบถามหรือประชาสัมพันธ�เพ่ิมเติมหรือไม� หากไม�มี 
ประธานสภาฯ  ดิฉันขอปEดการประชุมเพียงเท�านี้ 

-ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน กล�าวปEดประชุมสภาสมัยสามัญ   
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปF พ.ศ. 2567 วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2567 

ปPดประชุม  เวลา 13.30 น. 
 

(ลงชื่อ)     ศักด์ิดา ก	องกังวาฬ   ผู&จดรายงานการประชุม 
         (นายศักด์ิดา ก&องกังวาฬ) 

                                                        เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน   
 
 

      (ลงชื่อ)  แว�น ภูมิวัฒนศิริยากร   ผู&รับรองรายงานการประชุม 
              (นายแว�น ภูมิวัฒนศิริยากร)      
                                                       ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
 
 (ลงชื่อ)   สุวัฒน�  จองจบั   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุวัฒน�  จองจับ) 
รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน 
 

(ลงชื่อ) นายเลอเลิศ หินโทน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเลอเลิศ หินโทน) 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 1  
 

(ลงชื่อ)  นายอุดม คุ	มสมัย  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายอุดม คุ&มสมัย) 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองบอน หมู�ท่ี 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


